

Chuẩn Bị Cho Bài 19

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Luật yêu thương

Có những người quá sợ mình lỗi luật đến độ họ trở thành tê liệt khi phải làm một quyết định. Chúa Giêsu thường phản đối những luật lệ liên quan đến những phong tục đạo đời. Người tôn trọng luật lệ, nhưng Người dạy rằng luật lệ được đặt ra cho con người, chứ không phải con người được dựng nên cho luật lệ. Luật do Chúa Ki-tô dạy thì đơn giản nhưng rất đòi hỏi. Nó đòi chúng ta phải dùng tình yêu như tiêu chuẩn để chúng ta xét đoán những hành động của mình.



Luật lệ gia đình

Gia đình có nhiều quy luật và đôi khi khó mà nhớ được hết. Quý vị hãy chú tâm vào một hay hai quy luật quan trọng nhất. Giúp con em quý vị hiểu tại sao những quy luật này quan trọng đối với quý vị.

Nhớ những đối xử tốt

Viết trên mỗi tờ giấy rời một việc bác ái phân xác (được kể ra ở trang... trong sách của con quý vị). Mỗi ngày trong tuần này, quý vị hãy để một trong những tờ giấy rời ấy ở nơi nào đó trong nhà, kèm bên cạnh có một phần thưởng nhỏ. Bảo con em quý vị đi tìm và nhớ thuộc lòng việc bác ái của ngày đó là gì, rồi sử dụng phần thưởng ấy. Cuối tuần thử xem con em quý vị có nhớ được hết những việc bác ái phân xác là những việc nào không.

Tiền các để lung tung

Làm một cái hộp tặng quà và đặt tại một chỗ đặc biệt. Ngày nào trong tuần này, hãy nói tất cả gia đình lục lọi mọi đồ đạc để kiếm tiền các trong đó và bỏ tiền vào hộp. Lấy tiền thu được đem cho một cơ quan bác ái, thí dụ Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa-kỳ, hoặc giáo xứ quý vị.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Xem trong tờ thông tin của giáo xứ quý vị để biết những cách người ta phục vụ cộng đoàn. Có công việc nào gia đình quý vị có thể tham gia được không?

Trong Tuần

Tìm kiếm gương sáng của những người làm việc lành và hãy chia sẻ với gia đình những gì quý vị quan sát.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong phim ảnh

Năm 1948, cuốn phim quen thuộc đã được thực hiện nói về thánh Vinh-sơn đệ Phao-lô, tựa đề là *Monsieur Vincent* (Ngài Vinh-sơn). Cuốn phim kể lại câu chuyện vị thánh hồi thế kỷ mười sáu đã lớn lên trong một gia đình nghèo. Ngài là một cậu bé thông minh, dễ thương, đầy tham vọng, nhưng lại muốn làm linh mục. Ngài trở nên giàu có và còn làm tuyên úy cho hoàng hậu nữa. Rồi đến tuổi trung tuần, ngài khám phá ra ơn gọi phục vụ người nghèo. Ngài đã đem hết tài năng uyên bác của mình để phục vụ những người kẻ bị thiệt thòi quyền lợi, đặc biệt là các tù nhân và nô lệ. Ngài còn dùng sự quen biết với những người giàu có để giúp đỡ tiền bạc cho những dự án bác ái của ngài. Ngài đã lập dòng Vinh-sơn cho các linh mục và giúp đỡ bà Louise de Marillac lập dòng Nữ tử Bác ái.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Sống luật yêu thương

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

Gio-an 13:14



Chúa Giê-su cho các môn đệ thấy một hình thức lãnh đạo mới. Người muốn họ lãnh đạo người khác qua việc phục vụ và điều này trở thành một luật mới cho các môn đệ của Chúa Giê-su. Lãnh đạo theo tinh thần tôi tớ là điều quen thuộc đối với bậc cha mẹ chăm sóc cho con cái mình. Chính luật yêu thương đã được thể hiện trong đời sống gia đình hằng ngày.